



Marso 12 ,2020

PAGLABAS NG

BALITA

Lupon ng mga

Superbisor

CONTACT:

David Wert

Public Information Officer

(909) 387-4842

dwert@sbcounty.gov

Ang mga order ng county ay kanselahin ang malaking pagtitipon

Ang Board of Supervisors Chairman Curt Hagman ay inihayag na, sa isang pagsisikap na protektahan ang public mula sa anumang posibleng pagkalat ng virus na nagiging sanhi ng COVID-19, ang County's Public Health Officer ngayon ay inutusan ang immediate na pagkansela o pagpapaliban ng mga pagtitipon ng higit sa 250 katao sa loob ng county hanggang sa karagdagang kaalaman.

Ang pagkakasunud-sunod ay nagpapatuloy sa, ngunit hindi naisakatuparan, konsiyerto, kumperensya, at professional, kolehiyo, at mga kaganapan sa sports sports, at ands in line with guidance issued huli ng Miyerkules ng gabi ng Kagawaran ng Kalusugan ng California.

"Napagtanto ng County na ang pagkakasunud-sunod ng mga resulta ay resultn inconveniences sa maraming tao at businesses. Gayunman, ang pag-aalala ng pinuno ng County ay ang kalusugan at kabutihan ng mga residente at visitors nito," Hagman said.

Ang mas maliit na pagtitipon ay dapat sumangguni sa gabay mula sa Kalusugan ng Kagawaran ng Kalusugan ng California, na matatagpuan [dito](#).

Ang utos ng County Public Health Officer ay hindi nalalapat sa mga aksyon tulad ng pagdalo sa mga regular na klase ng paaralan, trabaho, o essential serv essces.

"Ang Certain activities ay essential sa functiontioning ng ating estado at dapat sumalungat," sabi ng order. 'Oo, ang Order ay hindi nalalapat sa essential public transportation, airport na paglalakbay, o shopping sa isang tindahan o mall. Ang Order ng This ay hindi nalalapat sa pagtitipon ng living situations, including dormitories at mga walang tirahan na mga kamping. "

Bagaman walang nakumpirma na mga kaso ng COVID-19 within sa county, maraming mga kaso ang nakumpirma sa mga kalapit na county. Ang mga malalaking pagtitipon na nakakaakit ng mga manlalakbay at ibang mga tao na hindi regular na nagtitipon sa isa't isa increase the risk of COVID-19 appearing within San Bernardino County.

Tulad ng nararapat na mangyari, ang mga tao ay nag-eksperimento ng mga sintomas ng nakakahawa na illness ay dapat maghangad ng medalya, hindi dumalo sa trabaho o paaralan, at maiwasan ang pakikipag-ugnay sa ibang tao.

Noong Martes, idineklara ng County Public Health Officer at Lupon ng mga Supervisor na isang emergency sa lokal na kalusugan upang makatulong na matiyak na ang gobyerno ng county at ang public ay handa para sa posibilidad na ang COVID-19 ay lilitaw na ang county.

Tulad ng nararapat na mangyari, ang mga tao ay nag-eksperimento ng mga sintomas ng nakakahawa na illness ay dapat maghangad ng medalya, hindi dumalo sa trabaho o paaralan, at maiwasan ang pakikipag-ugnay sa ibang tao.

On Tuesday, the County Public Health Officer and the Board of Supervisors declared a local health emergency to help ensure county government and the public are prepared for the possibility that COVID-19 will appear within the county.

Iba't ibang mga kagawaran ng departamento at mga agencies ang magkasama mula noong Enero 25 upang maghanda para sa posibleng pagdating ng virus within sa county. Iyon ay kapag ang County ay hindi nasabi ng isang aircraft carrying Ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay lumikas mula sa region in China kung saan nagmula ang virus na darating sa Ontario International Airport. Ang malalaking bagay ay kalaunan ay lumipat sa Riverside County. Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng County ay kumilos sa Operations Department Operations Center noong Pebrero 13.

Ang Kagamitan sa Kalusugan ng County ay patuloy na nakikipagtulungan sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at ng California Department of Public Health upang tumugon sa mga ulat ng COVID-19. Bagaman Gobernador Ang Newsom ay nagpahayag ng isang Estado ng Pang-emergency upang matulungan ang estado na maghanda para sa mas malawak na pagkalat ng COVID-19, ang health risk mula COVID-19 hanggang sa pangkalahatang publisheric in San Bernardino County remains low sa oras na iyon.

Tulad ng anumang virus, partikular sa panahon ng malamig at trangkaso, mayroong isang bilang ng mga hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong kalusugan at sa mga nakapaligid sa iyo:

- Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnay sa mga taong walang pasensya.
- Wash hands with soap and warm water for 20 seconds, especially after going to the bathroom; before eating; and after blowing your nose, coughing, or sneezing. If soap and water are not readily available, use an alcohol-based hand sanitizer with at least 60% alcohol.
- Iwasan ang hawakan ang mga mata, ilong o bibig, especial na walang kamay na

kamay.

- Ang malinis at disinfect ay madalas na naantig sa mga bagay at lumawak sa usíng regular na paglilinis ng sambahayan ng sambahayan o wípes.
- Kung ang isang tao ay magiging s symptomsck wíth respíratory sintomas líke fever at ubo, dapat silang lumayo mula sa trabaho, paaralan o iba pang mga tao upang maiwasan ang pagkalat ng buong kalagayan at humingi ng tulong mula sa mga healthcare províder íf sintomas na maging malubha.
- Ang N95 mask ay hindi inirerekomenda sa labas ng isang setting ng pangangalaga sa kalusugan. Ang mga Surgícal mask ay maaaring magsuot ng may sakit índívíduál upang mabawasan ang líkelíhood ng pagkalat ng mikrobyo sa iba.

Para sa higit pang ínformatíon sa COVID-19, mangyaring tumawag sa (800) 722-4794 o vísít ng County Públic Health COVID-19 webpage sa wp.sbcounty.gov/dph/coronavirus. Information updateds na-update sa lalong madaling ít í na ginawa available.

Ang mga tagapangasiwa ng kaganapan ay humahanap ng guídance mula sa Públic Health Offícer specífic sa mga pinlano na mga kaganapan ay dapat magpadala sa ínquiríes sa coronavirus@dph.sbcounty.gov